

Số: /BC-SVHTTDL

Đồng Tháp, ngày tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại 06 tháng cuối năm 2020

Thực hiện Công văn số 927/VPUBND-KT ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc báo cáo công tác đối ngoại 06 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ đối ngoại 06 tháng cuối năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, tình hình hoạt động của ngành nói chung, hoạt động đối ngoại về văn hóa, thể thao và du lịch nói riêng chịu tác động mạnh mẽ. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 và các biện pháp cách ly toàn xã hội, hoạt động văn hóa đối ngoại, tham gia thi đấu các giải thể thao quốc tế, giới thiệu, quảng bá du lịch không có nhiều kết quả nổi bật.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai, quán triệt trong toàn ngành Chỉ thị số 38-CT/TW ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài; Nghị định 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh Đồng Tháp về ban hành quy chế quản lý đoàn đi nước ngoài, đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động, giao thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm công tác quản lý công chức, viên chức đi nước ngoài theo đúng thẩm quyền và phân cấp quản lý.

Năm 2020, Sở VHTTDL tiếp tục tham mưu UBND Tỉnh kế hoạch giao lưu văn hóa nghệ thuật và thể dục thể thao giữa tỉnh Đồng Tháp với nước bạn Campuchia, Lào¹ và phối hợp tổ chức tiếp đón đoàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh. Ngoài ra, hoạt động đối ngoại của ngành chủ yếu là các hoạt động đi nước ngoài thi đấu thể dục thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ, tham gia các đoàn khảo sát học tập kinh nghiệm và một số trường hợp công chức, viên chức đi du lịch cùng gia đình.

1. Đoàn ra

¹ Kế hoạch số 135/KH-SVHTTDL ngày 03/9/2019 của Sở VHTTDL về đối ngoại về lĩnh vực văn hóa, thể thao giữa tỉnh Đồng Tháp với các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia và Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào năm 2020

06 tháng đầu năm, Sở cử 04 lượt công chức, viên chức và các đoàn vận động viên đi công tác và thi đấu thể thao ở nước ngoài, giảm 03 lượt so với cùng kỳ năm 2019; 01 viên chức đi tham quan, du lịch nước ngoài (*kèm theo phụ lục 1*).

2. Đoàn vào

Từ đầu năm đến nay, Sở VH-TT-DL chưa chủ trì tổ chức tiếp, làm việc với các đoàn công tác nước ngoài trong lĩnh vực Ngành.

3. Công tác văn hóa đối ngoại và giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều hoạt động văn hóa đối ngoại và giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch của Tỉnh không triển khai được theo kế hoạch.

Các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội, Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội bánh dân gian Nam bộ tại thành phố Cần Thơ phải tạm dừng tổ chức để phòng, tránh dịch.

Từ đầu năm đến nay, biên tập, dàn dựng và biểu diễn 02 buổi chương trình phục vụ giao lưu văn nghệ giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Prâyveng (Campuchia), phục vụ khoảng 500 lượt người xem.

Công tác bảo tồn, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản gắn với phát triển du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương được chú trọng, đẩy mạnh; tiếp tục kêu gọi xã hội hóa trong việc khai thác các dịch vụ phục vụ khách tham quan và phát huy giá trị các di tích, phát triển thêm các sản phẩm du lịch nhằm thu hút khách du lịch đến với Đồng Tháp.

Trong 06 tháng đầu năm 2020, số lượt khách đến tham quan du lịch tại Đồng Tháp giảm mạnh, với 1.200.000 lượt khách, giảm 40,18% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, khoảng 50.000 lượt khách quốc tế, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2019 (gần 48.000 lượt). Khách trong tỉnh đi tham quan du lịch nước ngoài 293 lượt. Tổng thu du lịch ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 300 tỷ đồng, giảm 42,41% so với cùng kỳ năm 2019.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thuận lợi

Công tác văn hóa đối ngoại và giới thiệu quảng bá văn hóa du lịch luôn được lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND Tỉnh quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về văn hóa, con người Đồng Tháp đến với bạn bè quốc tế, góp phần vào thành công chung trong công tác đối ngoại của Tỉnh, nâng cao uy tín, vị thế của Tỉnh nói riêng và Việt Nam nói chung trong quan hệ quốc tế.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi công tác nước ngoài đều chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước về xuất nhập cảnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm, chấp hành đầy đủ các quy định của nước sở tại và trở về nước đúng thời hạn quy định.

Tận dụng thời gian nghỉ dịch, các vận động viên được tăng cường thể chất, tập luyện chuyên môn, chuẩn bị tinh thần và lực lượng tốt nhất cho các giải đấu thể thao trong thời gian tới.

2. Hạn chế, khó khăn

Trước những thay đổi sâu sắc do đại dịch Covid-19 gây ra ở nhiều quốc gia và trên thế giới, hoạt động đối ngoại hầu hết đều tạm dừng tổ chức, chưa có khả năng kết nối lại trong thời gian tới. Các nội dung đăng ký tham gia thi đấu các giải thể thao quốc tế, khu vực, hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao thường niên với nước bạn Campuchia, Lào có nguy cơ tiếp tục tạm hoãn để đảm bảo an toàn cho các đối tượng tham gia.

III. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI 06 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Về văn hóa

Phối hợp với các sở, ban, ngành phục vụ tốt lễ truy điệu, cải táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia tại nghĩa trang huyện Tam Nông nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020).

Thực hiện các hoạt động giao lưu văn hóa với Sở Văn hóa và Nghệ thuật tỉnh Ban-tây Miên-chây (dự kiến trong tháng 9/2020) và Thủ đô Phnôm Pênh, Campuchia (dự kiến tổ chức trong tháng 11/2020), Sở Thông tin, Văn hóa và Du lịch tỉnh Salavan, Lào (dự kiến tổ chức trong tháng 9/2020).

Tổ chức đoàn diễn viên giao lưu nghệ thuật, biểu diễn văn hóa truyền thống tỉnh Đồng Tháp tại huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc (từ ngày 13/10/2020 đến ngày 20/10/2020).

Dàn dựng các chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ đón các Đoàn công tác nước ngoài đến làm việc tại Tỉnh khi có sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Tỉnh.

2. Về thể thao

Tiếp đoàn cán bộ, vận động viên tỉnh Prâyveng – Vương quốc Campuchia sang giao lưu thể dục thể thao các môn Bóng đá, Bóng chuyền, Bi sắt, Kéo co, dự kiến tổ chức vào tháng 11/2020.

Tham gia thi đấu Giải Bi sắt tranh Cúp Thủ tướng Lào tại Thủ đô Viêng Chăn, dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020.

Cử các đoàn vận động viên tham gia tập luyện và thi đấu tại các giải Đông Nam Á, Châu Á cũng như các giải Quốc tế².

3. Về du lịch

²Thi đấu các giải: Giải Karate Vô địch Đông Nam Á tại Philippin, Giải Taekwondo trẻ Đông Nam Á tại Malaysia, Giải Karate Vô địch trẻ châu Á tại Indonesia, Giải Cờ vua U8,10,12 thế giới tại Georgia, Giải Cờ vua nhóm tuổi châu Á tại Thái Lan.

Phối hợp tham gia các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tại Hội chợ Du lịch Quốc tế ITE Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 để quảng bá tiềm năng, sản phẩm du lịch Đồng Tháp.

Triển khai các nội dung Chương trình kích cầu du lịch của Liên minh kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long; Hiệp hội du lịch Việt Nam và Chương trình kích cầu du lịch của Tổng cục Du lịch để tăng sức hút đối với du khách, kích thích nhu cầu đi du lịch của khách hậu Covid-19.

Tổ chức các sự kiện văn hóa, du lịch như: Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường, Lễ giỗ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Lễ giỗ Thiên hộ Võ Duy Dương, Đốc binh Nguyễn Tấn Kiều, Tuần lễ Văn hóa Du lịch, Lễ hội hoa Sa Đéc.

Dự kiến trong 06 tháng cuối năm 2020, lượt khách quốc tế đến tham quan du lịch Đồng Tháp ước đạt 50.000 lượt. Khách trong tỉnh tham quan du lịch nước ngoài khoảng 100 lượt.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động đối ngoại 06 tháng đầu năm và dự kiến kế hoạch hoạt động 06 tháng cuối năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính gửi Sở Ngoại vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- UBND Tỉnh;
- Sở Ngoại vụ;
- Lãnh đạo Sở;
- PCM, ĐVSN;
- Lưu: VT, TH (LTV).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Ngô Quang Tuyên